

CHUYÊN ĐỀ CẤP QUẬN MÔN KHOA HỌC LỚP 4

ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG

Thực hiện kế hoạch chuyên đề năm học 2023-2024, tổ chuyên môn khối 4 Trường Tiểu học Phúc Lợi đã triển khai và tổ chức thành công tiết chuyên đề cấp Quận môn Khoa học lớp 4 với bài “Âm thanh trong cuộc sống” do cô giáo Ngô Hà My cùng tập thể lớp 4A1 thực hiện vào sáng ngày 26/10/2023.

Đến dự tiết chuyên đề có đồng chí Ngô Quốc Anh – Chuyên viên Phòng giáo dục Quận Long Biên cùng đại diện Ban giám hiệu và các thầy cô giáo đang giảng dạy lớp Bốn của các trường Tiểu học trong quận Long Biên.

Trong tiết chuyên đề, cô giáo Ngô Hà My đã thể hiện tốt năng lực của một giáo viên trẻ nhưng vững vàng về chuyên môn, luôn có trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ và được phụ huynh cùng học sinh tin yêu. Tiết học có sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin tạo hứng thú cho các con học sinh. Học sinh được tự do phát triển tư duy, khả năng khám phá, thể hiện năng lực của bản thân, tự mình tìm tòi và trình bày hiểu biết về nội dung kiến thức bài học. Từ những thanh phách trên tay, các em đã đánh nhịp theo nhạc tạo nên những âm thanh sôi động, đầy hứng khởi. Mượn nhân vật hoạt hình Pi-nô xuyên suốt tiết học, cô giáo đã kết hợp, phát huy tốt những phương pháp dạy học hiện đại trong việc dẫn dắt, gợi mở để học sinh chủ động tiếp cận kiến thức. Học sinh hào hứng, chủ động tiếp thu bài học hiệu quả. Tất cả các em đều được phát huy những mặt mạnh của bản thân mình, từ đó nắm chắc được cách tạo ra âm thanh, trình bày được mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp.

Trong tiết học, các em học sinh còn được tương tác với nhau bằng những thắc mắc đáng yêu xoay quanh những hoạt động của các bạn nhỏ. Đây là một trong những điểm nhấn của tiết dạy nhằm phát triển năng lực tự chủ, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo của từng cá nhân học sinh. Cùng với sự tự tin, năng lực truyền cảm hứng sáng tạo, cô giáo đã kết thúc tiết dạy bằng phương pháp Vận dụng một phần Dạy học Stem qua hoạt động “Làm nhạc cụ từ các vật dụng trong cuộc sống”.

Sau đây là một số hình ảnh về tiết dạy:





